

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 296 /BDT-CSDT

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2016

V/v đề xuất điều chỉnh vốn đầu tư
các dự án định canh, định cư theo
QĐ số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Các huyện vùng cao ở Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 35 Dự án định canh, định cư (ĐCĐC) tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25/8/2009 về việc phê duyệt Kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012, trong đó: 29 Dự án ĐCĐC tập trung tổng vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) thuộc ngân sách Trung ương (NSTW) là **129.682 triệu đồng** (bình quân 4,4 tỷ đồng/Dự án).

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, Sở, ngành liên quan căn cứ vào danh mục, tổng mức bố trí vốn cho từng dự án theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg, xây dựng dự án và đã được UBND tỉnh phê duyệt từng dự án vào tháng 12/2009 (chủ yếu vốn ĐTPT thuộc NSTW bình quân 4,4 tỷ đồng/Dự án ĐCĐC tập trung).

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hơn 10 công trình hạ tầng thiết yếu cho một Dự án bình quân 4,4 tỷ đồng là quá thấp, xây dựng ở điều kiện các xã ĐBKK địa hình phức tạp, thời gian được bố trí vốn kéo dài qua 8 năm, giá xây dựng ngày càng tăng nên không đảm bảo xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng thiết yếu theo Dự án đã duyệt. Do vậy, các hộ dân đã về ở tại các điểm ĐCĐC tập trung nhưng chưa đạt được như mong muốn.

Từ năm 2009 đến nay, Trung ương đã bố trí vốn ĐTPT để thực hiện các Dự án ĐCĐC tập trung là 100.214 triệu đồng đạt 77,27% (còn thiếu 29.468 triệu đồng) so tổng vốn ĐTPT được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg.

Qua rà soát cho thấy có một số Dự án đã duyệt đến nay chưa được đầu tư xây dựng nhưng thực tế không còn nhu cầu. Trong khi đó, các Dự án này những năm qua đã phân bổ vốn sự nghiệp (SN) thuộc NSTW nay chưa thực hiện nguồn vốn này.

Xuất phát từ tình hình nêu trên, Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị UBND tỉnh có kiến nghị với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành Trung ương xem xét tiếp tục bố trí cho tỉnh phần vốn ĐTPT đã duyệt còn thiếu 29.468 triệu đồng theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg, cho điều chuyển vốn SN đã phân bổ cho các Dự án nay không còn nhu cầu sang vốn ĐTPT, đồng thời cho tỉnh được sử dụng nguồn vốn NSTW phân về cho tỉnh để cân đối, điều chỉnh một số Dự án ĐCĐC tập trung đã được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-TTg nay còn nhu cầu thiết thực, nhằm tạo cho tỉnh có điều kiện đầu tư đồng bộ các

công trình hạ tầng thiết yếu tại các điểm ĐCĐC tập trung để đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu của Chính sách.

(Ban Dân tộc tỉnh dự thảo Văn bản cho UBND tỉnh gửi kèm Công văn này)

Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Ban Dân tộc;
- Các phòng: CSĐT, KH-TH;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN



Hồ Văn Thế